



ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่มีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสินดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องพจนมพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้ที่มาถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น ทั้งนี้ผู้ไม่มาเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบในครั้งนี้นี้

๒. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนการสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย (โดยผู้เข้าสอบจะต้องนำมาเอง) และสวมหน้ากากตลอดเวลาในระหว่างสอบ เว้นระยะห่างระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสมยศ สีแสนสุข)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ

๑. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๒๔๗๗-๘ ต่อ ๕๐๗ หรือ ๐๔๒-๕๓๒๔๘๒

๒. กรุณาตรวจสอบสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปสถานที่สอบ กรณีไปผิดสถานที่สอบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบเอง

๓. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สถานที่สอบ ณ ห้องพจนมพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ๑๐๑ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาล สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๑๐๐๑	นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม	สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

หมายเหตุ : ให้ผู้สอบคัดเลือกเตรียมเนื้อหา/สื่อการสอนในสาขาวิชาที่สมัครสอบ
เพื่อทดสอบปฏิบัติการสอน ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที โดยสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให้คือโน้ตบุ๊กที่
เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์